



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Đoàn kiểm tra của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại Thái Bình



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THÀNH TÂM

Chiều ngày 12/12, đoàn kiểm tra của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Hầu A Lênh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác mặt trận năm 2018 tại Thái Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Ngô Đông Hải,

(Xem tiếp trang 4)
THU HIỀN

HỖND HUYỆN HƯNG HÀ

Khai mạc kỳ họp thứ bảy

Chiều ngày 12/12, HĐND huyện Hưng Hà khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ bảy. Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự.

Kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện Hưng Hà diễn ra trong 1,5 ngày. Sau lễ khai mạc, HĐND huyện đã thông qua báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019. Theo đó, năm 2018, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt trên 15.200 tỷ đồng. Trong đó, nông nghiệp, thủy sản ước đạt hơn 3.500 tỷ đồng; công nghiệp và xây dựng

ước đạt trên 8.800 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ ước đạt gần 3.000 tỷ đồng. Các công tác khác như quản lý đất đai; bảo vệ tài nguyên và môi trường; quản lý tài chính ngân sách; bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương; cải cách hành chính... được quan tâm thực hiện hiệu quả.

HỖND huyện đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện, Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(Xem tiếp trang 4)
MAI THƯ

Tổng kết chương trình giao lưu "Trái tim nhân ái" lần thứ II

Chiều ngày 12/12, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, Báo Thái Bình, Hội Doanh nhân nữ tỉnh tổ chức tổng kết chương trình giao lưu "Trái tim nhân ái" lần thứ II năm 2018.

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các đơn vị tổ chức, chương trình giao lưu "Trái tim nhân ái" lần thứ II đã thành công tốt đẹp. 176 tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã tham gia và ủng hộ chương trình số tiền, quà trị giá gần 4 tỷ đồng. Từ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong chương trình giao lưu, Ban tổ chức đã tặng quà gần 50 người khuyết tật và trẻ mồ côi với tổng số tiền 255 triệu đồng, trong đó trao 17 suất quà, mỗi suất 5 triệu đồng; trao 4 sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng/sổ cho 4 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 25 suất học bổng cho học sinh khuyết tật, mồ côi...

Sau khi chương trình kết thúc, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục đến thăm, tặng quà và nhận chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi. Số tiền được từ chương trình sẽ được chuyển vào quỹ "Trái tim nhân ái" để thực hiện các hoạt động từ thiện trong thời gian tới. Thành công của chương trình đã làm lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng, kết nối các nhà hảo tâm với những mảnh đời kém may mắn.

HOÀNG LANH

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 được Chi cục Hải quan Thái Bình phối hợp với Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh và Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tổ chức sáng ngày 12/12. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Tại hội nghị, hơn 150 doanh nghiệp đang làm thủ tục hải quan tại Thái Bình và đại diện các sở,

ngành, đơn vị đã được truyền đạt các kiến thức, thông tin mới, quan trọng về hội nhập quốc tế trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 như: quan hệ thương mại Mỹ - Trung, cơ hội và thách thức; cơ chế hải quan một cửa ASEAN (ASW) và tạo thuận lợi thương mại, những vấn đề địa phương và doanh nghiệp cần lưu ý. Đây là lần đầu tiên Chi

phối hợp với Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh tổ chức hội nghị với mục đích giúp các đại biểu được trang bị thêm kiến thức về công tác đối ngoại và các vấn đề về hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, trên cơ sở đó áp dụng, cụ thể hóa vào sản xuất, kinh doanh và hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao hiệu quả công tác hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh thời gian qua

trong đó có đóng góp tích cực của Chi cục Hải quan Thái Bình đã giúp các doanh nghiệp sớm nắm bắt được các thông tin về những ưu đãi thuế quan, cơ chế hải quan một cửa... Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các giảng viên và các đại biểu dự hội nghị tập trung nghiên cứu, trao đổi và giải đáp những vấn đề còn vướng mắc, từ đó tận dụng tối đa các cơ hội, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

MINH HƯƠNG

Hỗ trợ 1.281.854 tấn xi măng xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, chương trình hỗ trợ xi măng của tỉnh cho các địa phương xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương, giao thông nội đồng... phục vụ xây dựng nông thôn mới đã đem lại hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ 1.281.854 tấn xi măng cho các địa phương, tương ứng với số tiền gần 1.537 tỷ đồng. Từ tháng 1/2018 đến ngày 10/11/2018, các địa phương đã tiếp nhận trên 33.836 tấn xi măng; dự kiến còn tiếp nhận khoảng 200.313

tấn xi măng để hoàn thành các công trình hạ tầng. Từ nguồn hỗ trợ xi măng của tỉnh lồng ghép với nguồn lực của các dự án, chương trình, ngân sách địa phương và của người dân, doanh nghiệp, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.162km kênh mương cấp 1 loại 3; xây dựng, nâng cấp 3.656km đường giao thông nội đồng, 1.058km đường trục xã, 1.891km đường trục thôn, 3.163km đường nhánh cấp 1 trục thôn, 2.215km đường ngõ xóm...

ĐỨC DUNG

ĐÔNG HƯNG

Hoàn thành toàn diện công tác quản sự, quốc phòng địa phương năm 2018

Chiều ngày 12/12, UBND huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản sự, quốc phòng địa phương năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, huyện Đông Hưng đã chỉ đạo, triển khai hoàn thành toàn diện công tác quản sự, quốc phòng địa phương. Công tác huấn luyện được thực hiện đúng quy định, huấn luyện đồng bộ cho tất cả các đối tượng, bảo đảm chặt chẽ, đúng, đủ nội dung, thời gian huấn luyện. Ban CHQS huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các địa phương tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Huyện Đông Hưng tiếp tục hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đã giao hơn 355 thanh niên nhập ngũ, bảo đảm 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt.

Công tác chính sách hậu phương quân đội được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện hiệu quả bằng nhiều việc làm thiết thực. Trong năm, Ban CHQS huyện đã chỉ trả cấp một lần cho trên 570 đối tượng theo Quyết định số 142, Quyết định số 62, Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chính xác, đúng đối tượng; phối hợp xây dựng 1 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách với số tiền 70 triệu đồng. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đã ủng hộ tiền và ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn tại hai xã Nguyễn Xá và Lô Giang...

Nhân dịp này, UBND huyện Đông Hưng đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản sự, quốc phòng địa phương năm 2018.

TẮT ĐẠT

24 thôn, tổ dân phố được khen thưởng 5 năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng và Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số chế độ khen thưởng, khuyến khích và xử lý vi phạm chính sách về dân số - KHHGD, năm 2018, UBND tỉnh ban hành quyết định khen thưởng 24 thôn, tổ dân phố có thành tích tiêu biểu trong công tác dân số - KHHGD. Những đơn vị được khen thưởng đạt thành tích 5 năm liền (2013 - 2017) không có người sinh con thứ ba trở lên. Trong đó, thành phố Thái Bình có 15 thôn, tổ dân phố được khen thưởng. Các huyện Đông Hưng, Vũ Thư, Tiên Hải không có thôn, tổ dân phố nào được khen thưởng.

HÀ ANH

Chủ động tiếp nhận những điểm mới trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

(Xem trang 3)



Học sinh Trường THPT Đông Thụy Anh trong tiết học.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH

Hướng tới sự hài lòng của khách hàng

(Xem trang 2)

● THÀNH PHỐ

Tổng giá trị sản xuất tăng 13,18%

Sáng ngày 12/12, UBND thành phố Thái Bình họp đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn song kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, là năm thứ ba liên tiếp giá trị sản xuất đạt mức tăng trưởng trên 12%. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 31.205 tỷ đồng, tăng 13,18% so với năm 2017; trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 15,42%, thương mại, dịch vụ tăng 8,18%, nông nghiệp, thủy sản tăng 0,46%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.795,4 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, bằng 102,3% năm 2017. Các công trình xây dựng cơ bản đầu tư bằng nguồn vốn của trung ương, tỉnh, thành phố tiếp tục được triển khai và đẩy nhanh tiến độ; công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng tiếp tục được tăng cường. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội

(Xem tiếp trang 4)

MINH NGUYỆT

● THÁI THỤY

Khai thác thủy sản ước đạt 48.560 tấn

Năm 2018, tổng sản lượng khai thác thủy sản của huyện Thái Thụy ước đạt 48.560 tấn (giá trị ước đạt 574,6 tỷ đồng), tăng 8,5% so với năm 2017.

Hiện nay, tổng số phương tiện đang hành nghề khai thác thủy hải sản của huyện Thái Thụy là 523 tàu thuyền với tổng công suất 89.053CV, thu hút 1.744 lao động tham gia. Trong đó, số tàu có công suất nhỏ hơn 40CV là 164, số tàu có công suất từ 40 - 90CV là 140, tàu có công suất lớn hơn 90CV là 219.

Trong năm, huyện Thái Thụy đã tập trung triển khai kịp thời chính sách khuyến khích phát triển khai thác thủy sản của Chính phủ như: chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định số 48 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 16 năm 2014 của UBND tỉnh về việc đóng mới, nâng cấp tàu cá và bảo hiểm thân tàu phục vụ khai thác hải sản. Qua đó, khuyến khích ngư dân phát triển các đội tàu khai thác xa bờ, hiện đại hóa tàu cá khai thác trên biển, mở rộng ngư trường và nâng cao hiệu quả khai thác...

TRẦN TUẤN